

คำสั่งนโยบาย

ของ นายสุชาติ นิมศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง



แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ประจำปี 2565

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายสุชาติ ฉิมศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

.....

เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งประชาชนได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผม นายสุชาติ ฉิมศรี ให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรองผลการเลือกตั้งตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง นั้น กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน โดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล กระผมขอเรียนต่อสภา ให้ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ในนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตำบลหอกลอง ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ปัญหา โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ

โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนทุกคนในตำบลหอกลอง ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สุขภาพ ความรู้ ความสามารถทักษะในการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในด้านต่าง ๆ รวมถึงสร้างความสมานฉันท์ให้กับประชาชนตำบลหอกลอง ให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อนำพาตำบลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายที่กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานในช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) มีดังนี้

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยจัดให้มีทางคมนาคมที่สะดวก มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการรับส่งข่าวสารความรู้สู่ประชาชน การจัดให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาดใช้ครบทุกครัวเรือน และให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรโดยสะดวกและทั่วถึง

2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมให้มีบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การออกกำลังกายและการกีฬา การสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน การจัดทำและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบลในด้านต่าง ๆ

3.นโยบายด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการให้กู้ยืมเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาการว่างงาน การสนับสนุนการทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง

4. นโยบายด้านการให้บริการประชาชน

โดยการเน้นคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว เป็นธรรม มีความโปร่งใสตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และประชาชนสามารถเข้าร่วมการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุก ๆ ด้าน

5. นโยบายด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีของตำบล รวมถึงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์และ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการควบคุม กำจัดมลภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน

7. นโยบายการบริหารงาน

โดยใช้หลักการบริหารงานในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการ บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน

กระผม มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น อย่างจริงจัง และจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส แต่ทั้งหมด จะสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุก ภาคส่วนของตำบล จากสมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงเรียน วัด สถานีนอนามัย กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และ ประชาชนทุกคน ในตำบลหอกลอง ที่จะช่วยกันนำพาตำบลของเราไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน ต่อไป ขอขอบคุณครับ



(นายสุชาติ ฉิมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง

แถลง ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565